



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

“ณัฐวุฒิ” มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นวาระแห่งชาติสำเร็จตามเป้าหมาย 4 กรกฎาคม 2555 พร้อมส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้ช่วยเหลือพึ่งพากันในลักษณะสหกรณ์คู่แฝด



นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยเฉพาะอุดมการณ์สหกรณ์บนพื้นฐานของการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง และเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ และยกระดับการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ของคนในชาติทุกระดับ จึงได้ผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีประเด็นสำคัญคือ การสนับสนุน พัฒนา และขับเคลื่อนการรวมกลุ่มประชาชนให้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์ให้มีเอกภาพ การสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการส่งเสริมสหกรณ์ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ โดยจะกำหนดรูปแบบ วิธีการขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 พร้อมทั้งจัดทำประชาพิจารณ์ และประชาคมทุกกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2555 และประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับวันสหกรณ์สากล

นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศึกษาแนวทางให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพสูง เป็นพี่เลี้ยงให้กับสหกรณ์ที่มีศักยภาพในระดับที่น้อยกว่า หรือต้องการความช่วยเหลือ ในลักษณะคู่แฝดสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้

ระบบสหกรณ์เป็นการช่วยเหลือพึ่งพาร่วมมือกันอย่างแท้จริง โดยวิธีนี้แห่งการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของระบบสหกรณ์ นอกจากจะส่งผลต่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมพื้นฐานของประเทศได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับสมาชิก และประชาชนโดยทั่วไป จะมีการหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการนำความรู้เรื่องสหกรณ์บรรจุในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งจะหารือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้านของกระทรวงมหาดไทย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ในกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำเงินสหกรณ์เข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่สหกรณ์ไม่สูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับ เช่น การให้ส่วนราชการ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเงินกู้เงินกับสหกรณ์ โดยชำระดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ เป็นต้น
